

Số: 342/BCĐX-CAP

Mộ Lao, ngày 22 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT

Về việc tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn

Thực hiện Công văn số 2809/CAHQ(XDPT) ngày 19/10/2020 của Công an quận Hà Đông về việc tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Hà Đông. Công an phường Mộ Lao báo cáo đề xuất Đồng chí Chủ tịch UBND phường nội dung sau:

Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố tổ chức tuyên truyền qua hình thức lồng ghép với các hội nghị, các buổi sinh hoạt dân hoặc trên loa truyền thanh phường (Có bài tuyên truyền kèm theo).

Công an phường Mộ Lao báo cáo Đồng chí Chủ tịch UBND phường quan tâm chỉ đạo để Công an phường hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Đ/c Chủ tịch UBND phường;
(để báo cáo đề xuất)
- Lưu VT CAP.

TM. BCH CÔNG AN PHƯỜNG



PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG

Đại úy: *Phạm Văn Luận*

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN, HOẠT ĐỘNG CỦA TỘI PHẠM TRỘM CẤP TÀI SẢN

Trong quý III năm 2020 trên địa bàn quận Hà Đông xảy ra 9 vụ trộm cấp tài sản, trong đó trộm đột nhập 2 vụ, trộm xe máy 4 vụ, trộm khác 3 vụ. Đáng chú ý các vụ trộm đột nhập và trộm xe máy, một phần do sự chủ quan của chủ tài sản, như không lắp đặt hệ thống giám sát an ninh và không lắp hệ thống chống trộm cho các loại phương tiện.

Phương thức thủ đoạn phạm tội của loại tội phạm này ngày càng tinh vi, mạnh động và liều lĩnh, mang tính chất tổ chức, thiệt hại về kinh tế gây ra ngày càng lớn.... gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến ANTT và các hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận.

1. Trộm đột nhập có các thủ đoạn sau:

Tội phạm này thường tiến hành thăm dò, nắm tình hình về những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ của các cơ quan, kho tàng, cửa hàng cửa hiệu... cũng như sơ hở thiếu sót của nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ tài sản. Trộm đột nhập thường diễn ra vào ban đêm hoặc khi phát hiện gia đình đi vắng, nhà không khóa cửa ra vào, cửa sổ hoặc khóa không cẩn thận, có trường hợp nhà dân làm cửa sắt nghệ thuật, hàn ghép từ những miếng sắt mỏng, ngắn. Các đối tượng sử dụng dùng các vật như dao, búa, kim cộng lực cắt, khoan, tháo bản lề, bẻ khuy khóa. Dùng tô vít vặn ốc khung cửa sổ sắt, cửa thông gió nhà vệ sinh, xà cày hoặc mỏ lết to bẻ gãy tai mắc khóa, phá khóa, phá chấn song cửa sổ, hoặc dùng gậy dài có keo dán ở đầu để dính lấy trộm điện thoại di động, chìa khóa sau đó mở cửa đột nhập vào nhà hoặc trèo tường, vượt rào, chui qua cửa sổ, ô thông gió, trèo lên ban công, trên tum đột nhập vào nhà khi thấy cửa ban công không đóng, dùng đèn khò tác động vào mặt kính làm cho mặt kính nứt vỡ để đột nhập...

Đối với các trường hợp đối tượng trộm thường là nữ giới trà trộn cùng các phụ huynh đưa con đi học sau đó lén vào trong các phòng dạy học, phòng làm việc của các giáo viên trộm cấp tài sản như: Tiền, máy tính xách tay...

2. Trộm xe máy có các thủ đoạn sau:

Thủ đoạn chủ yếu của tội phạm trộm cấp xe máy là lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người quản lý xe máy như: Dụng cụ không sử dụng khóa chống trộm, không có người trông xe hoặc thậm chí nạn nhân còn để sẵn chìa khóa trên xe, đối tượng dùng chìa khóa vạn năng hoặc vạm phá khóa để phá khóa trộm xe. Đặc biệt có trường hợp nhóm trộm cấp sẽ gồm vài đối tượng tạo ra tình huống giả để gây sự chú ý, đánh lạc hướng các nhân viên trông giữ xe như xô xát, cãi vã, đánh nhau thậm chí đơn giản chỉ là hỏi đường. Khi lực lượng an ninh vào can thiệp đồng bọn sẽ lợi dụng sơ hở nhanh chóng thực hiện hành vi lấy cắp xe máy. Các đối tượng trộm kiểu này thường nhằm vào các loại xe đắt tiền như SH, PCX... để lấy trộm.

3. Các biện pháp phòng ngừa:

Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trộm cắp tài sản thì toàn thể cán bộ và nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, luôn chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình.

Đối với xe máy, xe điện cần phải trang bị thêm khóa chống trộm, khóa phanh đĩa, khóa chân chống... Chú ý khi để xe ở những nơi công cộng, cơ sở dịch vụ phải có người trông coi, có vé gửi xe, khi về nhà tạo thói quen đưa xe máy, xe điện vào bên trong nhà, không nên để xe trước sân nhà, hành lang, rút chìa khóa xe cất an toàn dù xe đang để trong nhà.

Đối với các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, trường học cần gia cố cửa nhà, sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm, chống axit, khóa trong để chống cắt phá khóa. Nên chủ động lắp đặt các hệ thống thiết bị kỹ thuật phòng chống tội phạm như: Trang bị chuông báo động chống trộm hoặc camera giám sát có lưu giữ hình ảnh ít nhất một tuần để phục vụ công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn quận.

Khi có nhân viên lạ mặt đến nhà cần kiểm tra nhân thân trước khi cho vào nhà. Khi nhân viên sửa chữa ở trong nhà cần theo dõi, giám sát hoạt động của họ, khi nhân viên có yêu cầu làm việc theo ý họ thì cần phải cảnh giác đề phòng, phát hiện nghi vấn.

Công an quận khuyến cáo mọi tổ chức và cá nhân trên địa bàn quận nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản của mình, tích cực tham gia tố giác các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Khi phát hiện các thông tin, tài liệu về các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản trộm cắp thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để điều tra, bắt giữ, xử lý theo quy định. /.